

## บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า หลังมีแรงขายทำกำไรสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อเทียบดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่าง ๆ ที่ถูกขายทำกำไรออกมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงสั้น และบางส่วนยังระมัดระวังว่า ทางธนาคารจะออกมาตรการดูแลเงินบาทหรือไม่

\*ยูโรในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ร่วงลงจากระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในรอบกว่า 6 เดือน ท่ามกลางความวิตกกังวลใหม่ เกี่ยวกับความอยู่รอดทางการเงินของธนาคารในยุโรป ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนลดคาดการณ์เชิงบวกมากเกินไปต่อยูโร

\*เงินอ่อนค่าลงช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังหนังสือพิมพ์นิกเกอิ รายงานว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) อาจประกาศผ่อนคลายมาตรการมากกว่าที่คาดไว้ในเบื้องต้น หลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายในวันนี้

\*นิกเกอิ รายงานว่า บีโอเจจะพิจารณาขยายการซื้อสินทรัพย์ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ขณะที่ตลาดคาดว่าจะมีมาตรการที่ไม่ใช่เชิงรุกออกมา อาทิ การเพิ่มวงเงินกองทุนปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

\*ถ้าบีโอเจทำแค่ขยายวงเงินในกองทุนปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ และหลีกเลี่ยงการซื้อสินทรัพย์มากขึ้น ดอลลาร์/เยน ก็อาจร่วงลงจากความผิดหวัง แต่ความระมัดระวังต่อการแทรกแซงของญี่ปุ่น ก็อาจจะทำให้ดอลลาร์/เยน ทรงตัวในการซื้อขายที่ตลาดเอเชีย

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวแข็งแกร่ง ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย(อาร์บีเอ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 4.75% แต่ตลาดยังไม่ได้ปรับตัวรับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเต็มที่

\*อาร์บีเอ จะประกาศมติการประชุมในช่วงสายวันนี้ ซึ่งถ้าอาร์บีเอ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดก็จะพุ่งความสนใจไปที่แถลงการณ์ เพื่อดูว่าจะเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มนโยบายอีกหรือไม่ แต่ถ้าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ อาจจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงอย่างหนัก

\*ตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ วันศุกร์นี้ ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย, ยุโรป, ญี่ปุ่นและอังกฤษ จะประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และรพม.คลังกลุ่มจี-7 จะประชุมกันในสัปดาห์นี้ด้วย

\*09.08 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.21/25 จาก 30.16/21 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.21/25 จาก 30.16/19 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.51/56 จาก 83.41 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3660/62 จาก 1.3689 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้ก็มีตั้งขึ้นมา(บาทอ่อนค่า) ตาม major currency ที่โดนขายออกมาเหมือนกัน ช่วงสั้น ๆ นักลงทุนที่มี short(สถานะขายดอลลาร์) อยู่ ก็อาจจะ square position บ้าง แต่โดยเทรนด์แล้ว ยังไม่ได้เสียอะไร" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า ทิศทางของเงินบาทในระยะกลางและยาว ยังคงเป็นเชิงบวก แต่ในระยะสั้น อาจจะต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไรบ้างเป็นระยะ หลังจากแข็งค่ามามาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่น ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์

อีกทั้ง ความกังวลที่ทางการอาจจะออกมาตรการดูแลเงินบาทเพิ่มเติม หากว่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนั้น ก็จะไม่คอยกดดันให้มีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์ มองว่า เงินบาทในวันนี้ไม่น่าจะอ่อนตัวไปกว่าระดับ 30.28 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 30.13

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้